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นายยุทธ :   เนื่องจากประเทศไทยเราไม่มีความรํ่ารวยหรืองบประมาณเพียงพอให้โครงการเ ข่ือน 
ชัยนาท หรือโครงการเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่ จนกระทั่งเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 เม่ือ
ประมาณปี 2482 – 2488 ซึ่งเป็นสงครามเยอรมันไปบุก โปแลนด์ ที่ทําให้เกิดฝ่าย
สัมพันธมิตรกัน แต่ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบจากประเทศเยอรมันเม่ือปี 2484 
สมัยก่อนผมเรียนประถม 4 เท่านั้นเอง ก็ยังจําได้ว่าระยะ พ.ศ.2484 – 2488 ตอนแรก
ญี่ปุ่นบุกเมืองไทยเราก็เข้าทางประจวบคีรีขันธ์ ก็ทหารญ่ีปุ่นมายกพลข้ึนบกแถว
สุราษฏร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ทางฝั่งทะเล แล้วก็เข้าทางบกคือทางปราจีนบุรี สมัยก่อน
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกก็เห็นว่าทางกองทัพญี่ปุ่นมันมากถ้าหากว่าเราจะรบ
มันก็เสียหายหนักฉะนั้นยอมให้ญี่ปุ่นผ่านไปรบทางประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า 
ประเทศไทยเราก็จะเสียหายน้อยก็จึงยอมให้ญี่ปุ่นผ่านไป เราก็ไม่เสียหายอะไรมากและ
ตอนนั้นเราก็มาอยู่เป็นประเทศอักษะไป สงครามก็รบกันไปเร่ือยๆ จนกระทั่งเยอรมัน
แพ้สงคราม ทางอาเซียนญี่ปุ่นก็รบต่อไปนิดหน่อยแต่ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรมีระเบิดปรมนู
มาทิ้งที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากิพลเมืองตายไปเมืองละหลายแสนคน จักรพรรดิญี่ปุ่นก็เห็น
ว่าถ้ารบต่อไปโดนลูกที่ 3 ที่ 4 มันจะแย่ก็ต้องยอมแพ้อย่างไม่มีเง่ือนไข เม่ือไม่มีเง่ือนไข
แพ้ไปแล้วฝ่ายเราก็ต้องอยู่ในฝ่ายที่แพ้สงครามด้วยเม่ือ พ.ศ.2488 พวกสัมพันธมิตรก็
เข้าประเทศไทยก็มีทหารต่างชาติอังกฤษ อเมริกันอินเดีย เข้าประเทศไทยเราแต่ว่า
ขณะเดียวกันเราเป็นประเทศที่แพ้สงครามถ้าจะพูดในพฤตินัย แต่รัฐบาลไทย
เนื่องจากว่าเรามีพันธมิตรคือประเทศสหรัฐ ประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรที่ได้
เจริญสัมพันธไมตรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แล้ว อย่างพระยาไมตรีซึ่งเม่ือคร้ังก่อนก็เคย
มีสัมพันธไมตรีแล้วประเทศเราก็มีนักเรียนทุนที่ได้ไปเรียนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
อเมริกา ซึ่งในสมัยสงครามน้ันได้ก่อตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นมา ก็ทําให้ประเทศไทย
เราอยู่ในฐานะที่ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเราก็ยังไม่ถึงกับว่าคาดโทษเราเป็นประเทศแพ้
สงคราม  แล้ว รัฐบาลไทยเรามีอ ยู่จุดหนึ่ งว่ าตอนเราประกาศสงครามกันนั้น
นายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศคนเดียวไม่ได้ลงปรมาภิไธย คือตอนนั้นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเราอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อยู่
แต่ไม่ได้ลงชื่อ สงครามครั้งนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบจึงเป็นโมฆะไป ก็ทําให้รอดพ้นตัวไป
อันหนึ่งนะครับ แต่ว่าประเทศอังกฤษซึ่งเค้ากําลังหาผลประโยชน์กับประเทศไทยใน
ฐานะผู้แพ้สงครามอยู่แล้วคือตั้งใจจะมารีดไถถ้าภาษาชาวบ้าน ก็กล่าวว่าจะเอาข้าว 
2 ล้านตันเป็นค่าปฏิกรรมสงครามแล้วก็เงินอีกประมาณสัก 5 ล้านปอนด์ คือยังไง
ประเทศอังกฤษเค้าเอาเราแน่ เพราะฉะนั้นเราก็ยื่นข้อเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามมา 
เพราะฉะน้ันในฐานะประเทศไทยเราตอนนั้นโครงการชลประทานต่างๆ ไม่มีครับ 
เพราะฉะนั้นการที่พลเมืองเราน้อยที่เพาะปลูกก็ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าการที่
จะชดใช้เค้ามันมีพอหรือไม่เราก็ไม่แน่ใจ แต่ขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติโดย 
FAO เข้ามาตรวจสอบแล้วก็มาแนะนําว่าประเทศไทยเราควรจะเร่งรัดการชลประทาน
ขึ้นมา เพื่อที่จะได้ให้การเพาะปลูกข้าว การทํานาข้าว มีผลหลักประกันได้แน่นอนว่าไม่มี



การเสียหายแน่ เม่ือไม่มีการเสียหายจํานวนข้าว 2 ล้านตันเราก็สามารถมีพอส่งได้ 
เพราะสมัยก่อนการส่งเป็นสินค้าออกส่งได้ปีละ 1-3 แสนตันที่แน่นอนและที่เหลือจากกิน 
รัฐบาลไทยก็เห็นชอบคําแนะนําองค์การสหประชาชาติเพื่อเร่งรัดให้มีการชลประทาน
เกิดข้ึน ตอนนี้ก็ยุคที่ว่าเป็นการเร่งรัดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ขึ้นมา รัฐบาลไทยก็
ไปกู้เงิน World Bank จํานวน 18 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างโครงการเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่
ขึ้นมาและการที่เค้าให้กู้เงินแล้วเราจะมีคนเข้ามาทํางานหรืออยู่ๆก็ให้เงินมาแต่ไม่มี
บุคลากรมันไม่สามารถที่จะทํางานได้ สมัยนั้น คุณหลวงศิลป์ธุกิจปรีชา บิดานายวิภา กุลพงษ์ 
อดีตผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 2 ได้วางโครงการอะไรต่างๆแล้วรับมาว่าจะทํา
อะไรบ้าง แต่เผอิญท่านทํางานหนักจนเกินไปก็เลยเส้นเลือดแตกบนโต๊ะทํางาน เม่ือปี 
พ.ศ.2491 หม่อมหลวงชูชาติ กําภู ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นอธิบดีคน
ต่อไป ก็มาสานงานต่อมีการคัดเลือกนายช่างชลประทานที่มีความรู้ความสามารถไป
ฝึกงานที่สหรัฐอเมริกา รุ่นแรก 30 คน คนละ 1ปี 4เดือน โดยแบ่งการฝึกงานเป็นสายๆ 
ไป เช่นด้านออกแบบ, ด้านก่อสร้าง, ด้านวางโครงการ, ด้านธรณี  แบ่งไปฝึกงาน
โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะกลับมาดําเนินงานให้ชลประทานเป็นตัวแทนต่อไปได้ก็มีการ
เร่งรัดต่างๆ เพราะฉะน้ันการชลประทาน มันต้องประกอบด้วยคน ด้วยเครื่องจักร 
ด้วยเคร่ืองมือ ด้วยเงิน จึงจะเดินได้ หม่อมหลวงชูชาติ กําภู เป็นอธิบดีที่ค่อนข้างจะนาน
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2491-2509 ตอนน้ีขอย้อนกลับมานิดนึง คือทางชลประทานเม่ือดําเนินงาน
ต่อมาตั้งแต่ตั้งกรมคลองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 แล้วรัฐบาลก็พัฒนาการชลประทานไป
ตามกําลังงบประมาณที่มีอยู่ก็มาตั้งกรมทดน้ํามาเป็นปี พ .ศ .2457 สมัยรัชกาลที่ 6 
ก็พัฒนามาเร่ืองเหมือนกันแต่พัฒนามาได้ไม่มากตามกําลังงบประมาณที่มีอยู่ แล้วก็ 
พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7 ก็มาเปลี่ยนชื่อกรมทดนํ้า 
เป็นกรมชลประทานแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งสมัยหนึ่ งมีการส่งนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวงเพื่อไปเรียนเร่ืองชลประทานมาเพื่อพัฒนาโครงการชลประทานต่างๆ เช่น 
หม่อมหลวงชูชาติ กําภู, คุณหลวงสินธุกิจ ปรีชา, คุณหลวงธาราดิเรก, คุณหลวงเฉลียว 
ทองอุทัย คือสมัยก่อนส่งไปเรียนอังกฤษบ้างสหรัฐบ้างแต่มันเป็นธรรมเนียมประเพณีอยู่
อย่างว่านักเรียนนอกพวกนี้เวลาเป็นนายช่างกลับมาแล้วต้องแสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นว่า
การท่ีเราไปเรียนกลับมาสามารถที่จะดําเนินการเรื่องชลประทานตั้งแต่ต้นจนสําเร็จได้ 
เช่น คุณหลวงสินธุกิจปรีชา กลับมาจากประเทศอังกฤษประมาณปี 2470 ทางชลประทานก็ส่ง
พวกนี้เข้ามาวางโครงการชลประทานที่แม่แฝก จ . เชียงใหม่ โดยที่ตั้ งแต่ไม่มีอะไร
เลยมาคนเดียวแล้วก็มาเริ่มสํารวจออกแบบวางโครงการก่อสร้างจนเสร็จส่งน้ําได้
สมัยก่อน ถึงเรียกได้ว่าเพื่อโชว์ฝีไม้ลายมือเรียนจบมาแล้วทํางานได้จริงๆ แต่
ขณะเดียวกันที่ก่อสร้างนานเพราะว่างบประมาณประเทศชาติเราไม่มี อย่างโครงการแม่
แฝกก็เร่ิมเข้ามาก่อสร้างตั้งแต่ 2471 แล้วกว่าจะได้ก่อสร้างจริง  ๆสํารวจออกแบบ ได้เงิน
ก่อสร้างก็ 2476แล้วก่อสร้างจริงๆเสร็จ 2478-2479 อย่างหม่อมหลวงชูชาติ กําภู 
ก็กลับมาจากอังกฤษเหมือนกันก็มาก่อสร้างเป็นนายช่างภาคนครนายกตั้ งแต่ 2477 
กว่าจะเสร็จก็ปี 2479 คือคนสมัยก่อนถ้ากลับจากเมืองนอกต้องมาทํางานก่อนไม่ใช่
กลับไปที่กรมไม่มีอะไรทําหรือ น.ฉ.ฉ. (นั่งเฉยๆ) ต้องมีฝีไม้ลายมือทุกคน ทุกคนกลับมา
ต้องมีโครงการทําเป็นประเพณีของกรมชลประทานสมัยนั้น ตอนนี้มาเล่าเร่ืองถึงว่า
โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ได้เร่ิมงานตั้งแต่สมัยหม่อมหลวงชูชาติ กําภู คือ



เรื่องจริงๆ ก็ประมาณปี 2491-92 ก็วางโครงการไปกู้เงินได้เงินกู้มาประมาณปี 2494 
ก็มาก่อสร้างซื้อที่ปากเกร็ดกรมชลประทานสมัยก่อนมีอยู่แห่งเดียวที่สามเสนเท่านั้นเอง 
เพราะว่าโครงการใหญ่ๆ มันต้องมีพื้นที่เก็บของมีอู่เรือ สมัยก่อนถนนมันไม่มีการ
ก่อสร้างขนส่งจะเป็นทางน้ํา เพราะฉะนั้นต้องมีการก่อสร้างเรือท้องแบนขนส่งข้าวของ
ต่างๆข้ึนไปก่อสร้างก็ต้องใช้เรือเพราะฉะนั้นก็ต้องมาซื้อที่ที่ปากเกร็ดประมาณ 3,000 ไร่ 
แล้วก็สร้างบ้านพัก สร้างโรงงาน สร้างสถานีทดลอง หรือว่าในส่ิงต่างๆที่เป็นอุปกรณ์
ทั้งหมด ก็มาสร้างปี 2494 แล้วเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆ สร้างประมาณปี 2497 ก็มาเสร็จ
เอา 2500 ทําพิธีเปิดได้ก็เป็นโครงการชลประทานที่อํานวยประโยชน์อย่างมากของ
ประเทศไทยตอนนั้นก็มีพื้นที่ส่งน้ําทั้งหมดประมาณ 5,700,000 ไร่แล้วมีโครงการย่อยๆ 
เยอะแยะไปหมดไปจนถึงชายทะเล ตอนนี้เล่าเร่ืองอีกนิดว่าเม่ือมีโครงการเขื่อน
เจ้าพระยาใหญ่หรือเข่ือนชัยนาทแล้ว การที่ใช้น้ําไปเป็นต้นทุนของน้ําส่งได้เฉพาะฤดูฝน
ที่มีน้ํานองจากน้ําเหนือลงไปเท่านั้น พอพ้นฤดูฝนไปหรือว่าปีไหนที่น้ําแล้งเกินไปมันก็จะ
ไม่มีน้ําส่งเพียงพอ อดีตอธิบดีหม่อมหลวงชูชาติ กําภู ก็วางโครงการอีกอันหนึ่งเป็น
โครงการอเนกประสงค์เพื่อที่จะก่อสร้างเข่ือนภูมิพลหรือเข่ือนยันฮีเพื่อจะได้เก็บน้ําเป็น
ต้นทุนของน้ําเอาไว้เพื่อจะได้ส่งน้ํามาที่เขื่อนเจ้าพระยาใหญ่ได้ โดยที่ โครงการนี้จะ
กักเก็บน้ําและก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ระยะแรกก็ประมาณ 575,000 กิโลวัตต์ แล้วก็มี
ต้นทุนของน้ําประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
เส้นทางคมนาคมทางน้ํา แล้วก็มีการเอื้อประโยชน์เก็บกักน้ําเพื่อไล่น้ําเค็มในฤดูแล้งของ
แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ไล่น้ําเสียอะไรพวกนี้ประโยชน์ก็ประมาณ 7 อย่างนะทั้งที่ท่าน
ทั้งหลายก็ได้รับทราบไปบ้างแล้ว ก็มาสร้างเอาปี 2504 แล้วก็เสร็จและใช้การได้ปี 2507 
ก็ทําให้เข่ือนเจ้าพระยาเข่ือนภูมิพลสามารถอํานวยความสะดวกได้อย่างแท้จริงแล้วก็
เป็นต้นแบบของการพัฒนาชลประทานต่างๆ ในเรื่องแผนหลักต่อไปได้ ตอนนั้นถ้าจะไม่
กล่าวชมเชยพวกบุคลากรของกรมชลประทานแล้วก็งานใหญ่ๆ ต่างๆ คงจะไม่สําเร็จได้ 
เพราะพวกที่ปฏิบัติงานคร้ังนั้นเค้าทํางานด้วยความตั้งใจจริง เสียสละและก็มีความรัก
ใคร่สามัคคี เนื่องจากว่าการปกครองสมัยนั้นอย่างหม่อมหลวงชูชาติ กําภู ท่านปกครอง
เหมือนพ่อกับลูกหรือครูอาจารย์เป็นเหมือนเพื่อนกันในยามที่ว่างงานนะครับในยามที่
ทํางานก็เหมือนกับครู งานที่มีทุกข์ร้อนอะไรก็เหมือนพ่อกับแม่ คือทําให้บุคลากรตอน
นั้นมีความรู้ความสามารถ กําลังใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และ
สามัคคีกัน ผลงานต่างๆก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชน เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการที่เรา
จะมีแม้กระท่ังกําลังเงินกําลังทองหรือความรู้ความสามารถเพียงใด ถ้าไม่ได้บุคลากรที่ดี
คือเกิดจากคน ฉะนั้นผมจะชี้ให้เห็นว่าคนมีความสําคัญมากคนจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การ
อบรมหรือการถ่ายทอดประเพณีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ฉะนั้นสิ่งต่างๆท่ีชลประทานได้ยืนหยัด
มามีความเจริญอย่างมากก็เป็นยุคสมัยนั้นเป็นต้นแบบปฏิบัติสืบเนื่องกันเร่ือยมา 
เพราะฉะน้ันอันนี้ก็เป็นรากฐานที่ได้พัฒนาตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าจะพูดไปเล่าตั้งแต่
ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าหลักๆแล้ว แต่ว่าปัจจุบันนี้ความเจริญต่างๆ มีมากขึ้นคน
ก็มากขึ้นในการทํางานเคร่ืองไม้เครื่องมือต่างๆ ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าความเจริญบางที
คนเรามีความรู้ความสามารถอะไรดีก็จริงแต่ว่าความคิดความอ่านสมัยใหม่บางทีก็แปลก
แยกแตกต่างไปแล้วก็มักจากถือตัวเองเป็นใหญ่ เม่ือถือตัวเองเป็นใหญ่การทํางานบางที
มันก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เป็นลักษณะที่การทําความขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกัน 



ความล่าช้าต่างๆ หรือว่าควรจะทําก็ไม่ได้ทํา หรือทําแล้วไม่สมบูรณ์แบบในความ
เสียหายที่เกิดจากน้ําเราต้องรู้ว่าถ้าโครงการต่างๆ เราทําได้ไม่เสร็จสมบูรณ์บางทีมันก็
เป็นจุดอ่อนทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ ฉะนั้นผมพูดมาเป็นหลักที่พัฒนามัน
เป็นอย่างนี้ครับ ถ้าใครสงสัยหรือคุณวิฑูรย์จะถามอะไรเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ืองๆ ก็คงจะ
เข้าถึงจุดที่พวกท่านทั้งหลายต้องการมากกว่า 

ผบร.ชป.2 :  นายยุทธ เพราะเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรมชลประทานมาในอดีตและก็หลังจากนั้นก็ได้
เป็นสมาชิกวุฒิสภา และตรงนี้แหละครับที่ว่าท่านเป็นบุคลากรของสํานักชลประทานที่ 2 
มานานซึ่งผมเสียดายโอกาสของผมเองมิได้เรียนรู้วิทยายุทธจากท่านโดยตรงผมมาทีหลัง
ผมมาเม่ือท่านย้ายไปแล้ว เราจะเห็นว่าทําไมท่านรู้เร่ืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้
ด้วยดี ท่านไม่ได้จากที่มาเข้าตรงกลางของกรมโยธาแต่ทําไมรู้ไปถึงจุดเร่ิมต้นของ
ชลประทาน เพราะว่าในสมัยอดีตมีการมานั่งคุยกันหลังจากเสร็จงานมีการคุยกันมาเล่า
ประสบการณ์ถ่ายทอดซึ่งกันและกันซึ่งนั่นคือ KM ในสมัยนั้นไม่มีรูปแบบของ KM 
อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ อย่างวันนี้ KM Day ก็ใช้วิธีทํางานด้วยกันเลิกงานก็เล่าสู่กันฟัง
เล่าสืบเนื่องสู่กันฟังถ้าสนใจก็ไปสืบค้นเพิ่มเติมใช่ม๊ัยครับพี่ ประเด็นที่สําคัญที่ผมจับมา
ได้ก็วิสัยทัศน์ของรัชกาลท่ี 5 พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นทุกข์สุขของประชาชนอาณา
ประชาราชสร้างรากฐานความม่ันคงทางด้านอาหารของประเทศไทยเราด้วยการตั้งกรม
ชลประทานข้ึนมาซึ่งตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่าเป็น กรมคลอง ก็จริงๆแล้วมีประวัติว่าทําไมใช้ชื่อ
กรมคลองต่อมาทําไมใช้ชื่อแค่ว่า กรมทดน้ํา และทําไมรัชกาลที่ 7 ถึงตั้งชื่อเป็น กรม
ชลประทาน ก็มีประวัติมายาวนานประเด็นที่ท่านเล่ามาอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่
สร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันว่าสมัยก่อนมีสัญลักษณ์ชลประทานคือนาค
เจ็ดเศียร คําน้ีท่านก็ได้ให้ความหมายมาแล้วว่าเป็นภารกิจเป็นพันธกิจที่เราทําเน่ืองจาก
เรามีแหล่งน้ํามีเขื่อนยันฮีขึ้นมาแล้วมีภารกิจต่างๆ เป็นที่มาของนาคเจ็ดเศียร และอีก
ประเด็นที่สําคัญที่ท่านพูดเอาไว้ว่างานต่างๆความสําเร็จต่างๆที่กรมชลประทานทํามา
เพราะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกคน สรุปได้ว่างานเกิดจากคน ถ้าคนมีทีมงานที่ดีมันก็
สร้างผลงานที่ดีขึ้นมาได้ ก็สํานักชลประทานท่ี 2 มีศักดิ์มีศรีมีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน ท่านเป็นผู้อํานวยการมาตลอดที่สํานักชลประทานที่ 2 และก็เป็นหลายตําแหน่ง 
ซึ่งวันนี้ผมอยากจะลงลึกในประเด็นที่ท่านกล่าวมานิดนึงว่าสมัยก่อนหลังจากที่ที่
หม่อมหลวงสินธุกิจปรีชา จบจากอังกฤษมาแล้วได้ขึ้นมาคนเดียวมาวางโครงการเป็น
แสนทําได้ยังไงครับคนเดียวก็ยังเป็นเรื่องที่สงสัยอยู่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีสํานัก
ชลประทานไม่มีที่โครงการอย่างไร จะเห็นว่าคนสมัยก่อนทํางานทุ่มเทแล้วก็ทํางานได้
ความรู้ความเสียสละจริงๆ ก็ในประเด็นที่เราเป็นสํานักชลประทานที่ 2 ผมได้ทราบข่าว
มาและได้รับการบอกต่อมาสมัยก่อนภาคเหนือเราลําปางเป็นศูนย์กลางแต่ลําปางไม่ได้
เป็นจุด คร้ังแรกที่ได้ขึ้นมาทํางานชลประทานที่ภาคเหนืองานชลประทานภาคเหนือเร่ิม
ที่แม่แฝกก็อยากจะลงลึกในประเด็นนี้ที่เป็นความรู้ของเราว่านะครับว่าการชลประทาน
ภาคเหนือจะเป็นสมัยเก่าจนมาถึงสมัยนี้มีมาได้ยังไง 

นายยุทธ :  สําหรับเร่ืองที่คุณวิฑูรย์ตั้งประเด็นขึ้นมานี้นะครับ คือที่จริงผมไม่มีเวลาที่จะมาเล่า
รายละเอียดมาก แต่คราวๆว่าอย่างนี้ ผู้ที่สําเร็จจากเมืองนอกมาแล้วมีความรู้แล้วทาง
กรมส่งข้ึนมาแล้วก็จะต้องหาทีมงานมาด้วยต้องหามารับสมัครเป็นลูกจ้างดูคนที่จะมีแวว
มาทํางานได้มาเป็นพนักงานโดยที่คัดเลือกผู้ที่มีแววพอคํานวณได้ พอสํารวจได้ ก็มา



อบรมด้วยตัวเองคือพูดง่ายๆว่าเรามาเป็นครูที่นี่โดยคัดเลือกคนของเราเองเพื่อที่จะให้
ทํางานสํารวจออกแบบก่อสร้างได้นะครับก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนวัดสมัยเก่าคือสม
พรานสอนเองเมื่อสอนได้ก็ควบคุมแล้วทํางานด้วย เพราะฉะนั้นการที่นายช่างสมัยก่อน
นั้นสามารถมาทํางานได้ก็ต้องมีความสามารถเป็นครูด้วย เพราะฉะนั้นทํางานเองอบรม
เองสร้างเองเพื่อจะได้ให้มีความรู้ความสามารถจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนี้ เ รื่อยมาตั้ งแต่
คุณหลวงสินธุกิจปรีชา เป็นนายช่างภาคเชียงใหม่ คุณหลวงธาราดิเรก เป็นนายช่างภาค
ลําปาง หม่อมหลวงชูชาติ ก็เป็นนายช่างภาคนครนายก ฉะนั้นต่อมาเม่ือเหตุการณ์มัน
เป็นอย่างนี้มากๆ ขึ้นทางกรมชลประทานก็เลยต้องมาปรึกษาหารือกันว่าถ้าอย่างง้ันเรา
มาตั้งโรงเรียนช่างชลประทานข้ึนมาเป็นอธิบดีกรมชลประทาน เนื่องจากนายช่างภาค
เชียงใหม่ ลําปาง นครนายก กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็เห็นว่าวิธีนี้ทางกรมชลประทาน
ควรตั้งโรงเรียนช่างชลประทานข้ึนมาก็เลยเปิดรุ่นแรกเมื่อปี 2481 มีนักเรียนช่าง
ชลประทานรุ่นที่ 1-2-3-4 แล้วบังเอิญตอนนั้นระยะหลังสงครามยังยืดเยื้ออยู่แล้วกรม
ชลประทานยังไม่มีเงินก็เลยยุบไปเรียนมา 4 รุ่นยุบ ก็ได้นายช่างชลประทานที่เป็นกําลัง
สําคัญมาก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่หรือเขื่อนภูมิพลรุ่นนั้นเป็นตัวหลักนะครับแล้วเม่ือ
องค์การสหประชาชาติเค้าแนะนําให้สร้างเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่ขึ้นมาตอนนั้นเนื่องจาก
ต้องการช่างจํานวนมากก็เลยเปิดโรงเรียนช่างชลประทานขึ้นมาอีกคร้ังเม่ือ พ.ศ.2495 
เป็นนักเรียนช่างชลประทานรุ่นที่ 5 ส่วนผมก็มาเข้ามาเป็นนักเรียนช่างชลประทานรุ่นที่ 
6 เม่ือ 2493 ผมมาข้ามเข้าเรียนก็รุ่นนั้นก็เลยมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาจนกระทั่งมีการพัฒนา
เร่ือยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รุ่น 68-69 แล้วม้ังใช่ม๊ัยผมก็ชักลืมแล้ว ถึงรุ่น 67 นะเพราะมัน
ยุบไป 2 ปีก็เป็นกําลังหลักของชลประทาน สมัยที่ผมเรียนคือวิธีเรียนหนังสือมันมีเรียน
แบบอังกฤษพวกหนึ่งอเมริกาพวกหนึ่ง อังกฤษคือต้องเรียนรู้หมดทุกอย่างเรียนโรงเรียน
ช่างชลประทานต้องรู้เร่ืองจริงๆตั้งแต่โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า สํารวจ เรียนมันหมดทุก
อย่างครับ เค้าเรียกว่าอาจจะเป็นแบบเป็ดก็ได้แต่รู้ทุกอย่างเพราะถ้าเวลาเราออกไป
ทํางานสนามแล้วมันต้องควบคุมได้เพราะว่าเราอยู่บ้านนอกไม่รู้จะไปถามใครต้องใช้วิชา
ความรู้ที่เรียนมา ถ้าเรียนแบบสหรัฐก็หมายความว่าเรียนรู้จริงๆ เป็นเพียงบางสิ่ง
บางอย่างบางวิชาเท่านั้น เช่นอย่างว่ารู้เรื่องก่อสร้างโยธาอย่างเดียว ไฟฟ้าอาจจะเรียน
พื้นฐานเท่านั้นพอ เครื่องกลก็พื้นฐานก็เลยเรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรในงานก็เรียกคนไป
ปรึกษาหารือก็เรียน2แบบ แต่ช่างชลประทานเรียนมันทุกแบบแล้วอย่างที่ผมไปรู้อะไร
มากๆ เม่ือตอนเรียนชลประทานมันมีเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองคือเรียนหมดทุกอย่างเรียน
ธรรมะ วิธีปฏิบัติ งานประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันเม่ือเรียนประวัติชลประทานเค้า
ก็สอนมาอย่างนี้ แล้วในขณะเดียวกันสมัยก่อนหม่อมหลวงชูชาติ ไปเชิญอาจารย์เคยเป็น
ผู้ว่าการรถไฟมาสอนด้วย ก็ทางเราเรียนประวัติศาสตร์แต่ท่านสอนให้มาเป็นภาษาฝรั่ง 
ก็เลยรู้สองอย่าง แล้วท่านก็มีความสนิทสนมมากเรียนก็คุยกันไปทําอะไรกันไปเหมือน
ญาติพี่น้องกันก็เลยรู้มากแล้วอย่างหน่ึงวิธีการเรียนสมัยก่อนเค้าต้องการเรียนให้นักเรียน
สนุกเหมือนกับการเล่านิทานให้ฟังก่อนเรียนคือเด็กจะได้เข้ามาเรียนมีนิทานตลกบ้างมา
สอนกันก่อนไม่เหมือนสมัยนี้เปิดนั่นเปิดนี่เปิดให้ดูแล้วก็เรียนกันไปบางทีมันก็เครียดนะ
ครับที่สมัยผมเรียนเรียนสนุก แต่ถ้าใครประพฤติไม่ดีอาจจะมีคะแนนความประพฤติตก
ได้ถึงเรียนเก่งก็ตกคือเค้าดูแล้วอาจจะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้ตกแน่อย่างสมัยที่เรารู้
อะไรกันมากเพราะหนึ่งเราเรียนประวัติศาสตร์ของกรมแล้วเร่ืองพงศาวดารต่างๆ ผู้ใหญ่



ที่เค้าประสบการณ์มาเค้าเล่าให้ฟังเราก็รู้แล้วประการสําคัญสุดเวลาปฏิบัติงานสมัยก่อน
ปีหนึ่งเค้าจะเรียกว่ามีประชุมช่าง 7 วัน คือประชุมทุกเร่ืองที่เป็นปัญหาและก็มีท่าน
ปัญญานันทภิกขฺมาเทศน์ 3 ชั่วโมงบางทีเราฟังมาเราหลับไปบ้างแล้วเรายังบ่นทําไม
เทศน์นานตั้ง 2 ชั่วโมงจะมีประชุมช่างทุกปีตั้งแต่ผมจบมาก็ประชุมเพิ่งจะมาเลิกเอาใน
สมัยหม่อมหลวงชูชาติท่านออก ปี 2509 แล้ว พวกเราก็ได้ความรู้ประจําปีทุกปีแล้ว
โอกาสที่ว่านายช่างทั่วประเทศเข้ามาพบกันก็รู้จักกันแทบทั้งกรม สมัยนี้มีรึเปล่าครับไม่
ทราบนะ ปีหนึ่งต้องประชุมช่างทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก มาประชุมแล้วตอน
เย็นก็มากินเหล้าสังสรรค์ท่านก็มานั่งด้วยสอนวิธีกินเหล้าด้วยว่ากินเหล้าได้แล้วปฏิบัติตัว
ให้รู้เร่ืองฟังคําพูดได้คือ กินได้แต่อย่าให้เหล้ามากินเรา เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นโอกาสที่
เรามีความรู้ความสามารถอะไรพวกนี้ แล้วอีกอย่างหน่ึงสําหรับผู้มีความรู้ความสามารถ
อะไรที่จะเป็นครูบาอาจารย์แล้วมาสั่งสอนท่านท่านก็มีทุนที่จะให้ไปดูงานเมืองนอกแล้ว
ก็ไปประชุมองค์การระบายนํ้าองค์การชลประทานระบายน้ําแห่งโลกอะไรด้วย ที่ผม
ทํางานมาผมก็ทํางานเหมือนท่านเด็กๆก็มาทํางานแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับว่าคน
สมัยก่อนถ้าจบมาแล้วต้องพยายามไปอยู่กับคนท่ีดุๆ หรือคนที่มีความรู้คือคนที่จะเป็น
นายเราเค้าเหมือนกับยกครูหรือครอบครูคือเราต้องไปอยู่ กับนายที่ มีความรู้
ความสามารถแล้วก็เป็นคนค่อนข้างดุเค้าจะได้ถ่ายทอดวิชาให้กับเราได้นะครับแล้วก็
จริงๆ เท่าที่ผมดูเพื่อนผมถ้าไปอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่ค่อนข้างจะสวนเสเฮฮากินเหล้า
มากๆ อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นคนขี้เหล้า ถ้าเรามาอยู่กับคนที่เค้าอนาคตแจ่มใสแล้วก็มี
ความรู้ความสามารถเค้าก็จะใช้เราไปในทางที่ดีแล้วเราก็จะได้รับถ่ายทอดวิชานั้นมาเรา
ก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอันนี้เป็นเรื่องจริงถึงสมัยนี้ผมก็ว่าเช่นเดียวกัน 
เพราะฉะน้ันผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเค้าก็เห็นความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานที่ดี
เป็นพื้นฐานเมื่อเค้ามีงานเค้าก็เลือกใช้คนที่เค้าเชื่อใจได้ไว้วางใจได้เป็นสําคัญก็คุณลอง
คิดดูว่าถ้าคุณมีลูกน้องแล้วใช้ไปพิจารณาสําเร็จเลยแล้วเราก็ต้องปวดหัวมากขึ้นแต่ว่าใช้
คนที่ไว้วางใจได้เค้ามีวิธีการทํางานที่หาวิธีให้สําเร็จได้หรือเค้ามีปัญหาก็ต้องเข้ามาถาม
เราคือพูดได้ง่ายๆว่าเชื่อใจได้ทําแล้วต้องเกือบสําเร็จเกือบทั้งหมด แต่ถ้าไม่สําเร็จก็หา
วิธีแก้ไขต่อไป งานทุกอย่างมันก็จะเป็นเช่นนี้ เพราะฉะน้ันความเจริญต่างๆ ผมว่าอยู่ที่
ผู้บังคับบัญชาที่เราทํางานด้วยแล้วคนสมัยก่อนไม่ต้องมาเขียนความดีความชอบอะไร
มากมายว่าเรามีความสามารถอะไรเพราะว่าเจ้านายสมัยก่อนเค้ามองคนแล้วเค้าก็เลื่อน
ลําดับต่างๆให้เองไม่ต้องเขียน สมัยนี้เขียนเข้าไปเขียนกันมากส่วนคนที่ไม่อยากจะเขียน
ที่ทํางานดีเลยไม่ค่อยได้ดีสู้เค้าเขียนบรรยายพรรณาโวหารที่สดสวยงดงามจะดีกว่านะ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหน่ึงสมัยก่อนผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินชีวิตเราให้ความดีความชอบ
อะไรต่ออะไร ความเจริญก้าวหน้ามันก็เป็นอย่างนี้ไป มีปัญหาอะไรจะถาม 

ผบร.ชป.2 :  เราได้คําตอบแล้วนะครับว่า ทําไมพี่ยุทธถึงรู้เร่ืองราวในอดีตเยอะแยะ เพราะว่ามีวิชาที่
สอนในโรงเรียนช่าง และก่อนทีจะเรียนหนังสือมาเล่าให้ฟัง ทําให้การเรียนสนุกสนาน 
และความสนุกสนานจะทําให้จําได้แม่น จะเห็นนะครับว่า KM ไม่ได้เกิด ณ ปัจจุบัน
สมัยก่อนผู้ใหญ่ของเราได้ทํา KM ทุกปี อย่างน้อยปีหนึ่งช่างทั่วประเทศต้องมาประชุม
สรุปบทเรียนปีละ 7 วัน เพราะฉะน้ันสิ่งที่เรากําลังทํา KM จริงไม่ใช่เร่ืองใหม่เลย แต่
ทําไมตอนน้ีเราต้องมาอ้างอิงฝร่ัง จริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาของเรา เพราะฉะนั้นอย่าไป
กลัวนะครับ วันนี้เป็นการถ่ายทอดก็เป็น KM นะครับ อย่างที่ท่านให้ไว้ว่าเจอท่าน



ผู้บังคับบัญชาดุ ไม่ต้องไปกลัว เพราะแสดงว่าท่านรักเราท่านถึงดุเราสอนเรา อีกอันที่ผม
ประทับใจมากคือ คําถามที่ว่า ท่านมาคนเดียวแต่ท่านทํางานใหญ่ได้ยังไง วันนี้เราได้
คําตอบแล้วนะครับว่า ท่านมาคนเดียวก็จริงแต่ท่านมาหาทีมงานท่ีนี่ คนๆเดียวมาสอน
ทีมงานให้ทํางานให้เป็น แสดงว่าคนสมัยก่อนมีคุณภาพจริงๆ ผมฟังพี่ยุทธเล่ามา มันเป็น
ของเก่าทั้งนั้นเลย แต่ถูกบังคับให้ทําใหม่ ผู้ใหญ่ในกรมเค้าทําเป็นตัวอย่างให้เรา แต่บาง
ช่วงกรมเราต้องไปรับภารกิจต่างๆที่เข้ามากระหน่ํา ทําให้ลืมวัฒนธรรมที่ดีไปเยอะ วันนี้
ท่านมาครบกระบวนการ ทั้ง KM และ PMQA เลยนะครับ การวางแผน การปฏิบัติ และ
การทบทวน ทําให้มันเป็นปกติของพวกเรา ทําไปเร่ือยๆ วันนี้มีท่านผู้ใดอยากจะขอ
ความรู้จากพี่ใหญ่ของเราให้พวกเราชาวสํานักชลประทานที่ 2 ท่านใดที่เคยทํางาน
ร่วมกันพี่ยุทธก็จะทราบนะครับว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งเลยนะครับ 

ฝงจ.ชป.2 :  ผมเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญานะครับ อยากจะถามว่า การพัฒนาของลุ่มน้ําวังมีความยากง่าย 
ปัญหาอุปสรรคอะไรของลุ่มน้ําวังนะครับ 

นายยุทธ :  จริงๆการพัฒนาลุ่มน้ําวัง ผมกล่าวสรุปนะครับ พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือเค้ารู้เร่ือง
การชลประทานเป็นอย่างดีหมดแล้ว ถ้าดั้งเดิมเค้ามีเหมืองฝายชลประทานราษฎร์อยู่
แล้ว เค้าจะมีปัญหาตอนต้นฤดูว่าจะมีน้ําไหลเข้าเหมืองม้ัย ปลายฤดูขาดนํ้าม้ัย ที่น้ําไหล
เข้าเหมืองเป็นเพราะท่อหรือเปล่า ที่กรมชลมาดําเนินการ ก็เฉพาะในพื้นที่ใหญ่ก่อน เอา
โครงการแม่วัง แล้วก็พัฒนามาเป็นก่ิวลม ก่ิวคอหมา ผมว่าถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอ
เราพัฒนาได้ ผมคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าจะมีก็ต้องปัญหาปัจจุบัน หักธรรมชาติ
ชาวบ้านลืมหมดแล้ว ชอบบุกรุกลําน้ํา ที่เห็นชัดๆลําน้ําวังมันมีตลิ่งสองชั้น คือตลิ่งที่น้ํา
ประจําปีไหลอยู่ในร่องลึก แล้วก็เวลาที่มีอุทกภัยมันจะมีน้ํามาก มันจะท่วมทางแม่น้ํา 
หรือตลิ่งชั้นล่าง แต่ประชาชนลืม เพราะว่ามูลค่าที่ดินสูงก็จะลงไปบุกรุก ก็เลยมีปัญหา
ว่านํ้าท่วม ไปถ่ายรูปแล้วเห็นน้ําท่วมหลังคา ที่จริงต้องจับนะ บุกรุก  ไม่ต้องดูอื่นไกล 
ไปดูที่สะพานดํา มีหกช่วง แต่สามช่วงโดนคนไปบุกรุกหมดแล้ว นี่คือปัญหาว่าประชาชน
ลืมธรรมชาติ ลงไปบุกรุกลําน้ํา แต่ผมไม่ได้โทษว่าเจ้าหน้าที่เป็นใจ ข้อเท็จจริงต้องไป
ถามประชาชนเอง ว่าออกเอกสารสิทธิ์มาได้ยังไง ผมว่าปัญหาใหญ่ว่านี่เร่ืองชลประทาน 
แต่พอน้ําท่วมควรจะทําอย่างไร ควรจะเพิกถอนม้ัย ชดเชยช่วยม้ัย ถ้าเรารู้หลักความ
จริงว่าแม่น้ําทางเหนือมันมีร่องลึกเท่าไหร่ ปีนึงน้ําอาจจะท่วมเดือนเดียวก็อย่าไปอยู่ 
น้ําท่วมวันเดียวก็เสียหายได้ เราจมน้ําห้านาทีก็ตาย เราถึงต้องยึดหลักความเสมอภาค
และหลักกฎหมายให้ถูกต้อง อีกเร่ืองที่ผมอยากจะยํ้านะครับ คือเร่ืองที่พวกเรามา
ทํางานที่กรมชลประทาน เป็นพวกที่มีบุญนะครับ เราทําบุญให้เกษตรกรไม่ขาดแคลนน้ํา 
แม้กระท่ังชาวบ้านมีน้ํากินน้ําดื่ม เมืองลําปางก็ใช้น้ําชลประทาน ไม่เปิดน้ําวันเดียว
ประชาชนเดือดร้อนเท่าไหร่ เราโชคดีที่เราไม่มีพระเดช เรามีพระคุณ ถ้าเรามีใจทํางาน
ให้สนุก เราไปที่ไหนก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาผมไปที่ไหนเจอพวกน้องๆมาว่า
เป็นไง ทํางานสนุกม้ัย มันก็หน้าบ้ึงๆบอกว่าไม่ค่อยถูกกัน คุณทํางานทําบุญแล้วยังไม่
ค่อยถูกกัน แปลว่าจะแย่งบุญกันหรือไงครับ บุญเหมือนกับน้ําในแม่น้ํา ไหลผ่านมา บุญไม่มี
วันเหือดแห้ง อย่าไปกลัวว่าคนอื่นจะไปแย่งทําบุญ มันไม่จริง ยิ่งทําเท่าไหร่ พี่น้อง
ประชาชนก็มีความสุข ผมฝากไว้ ทํางานให้สนุก บุญนั้นมีมากมายเราทํามากเท่าไหร่
ก็ไม่มีวันเหือดแห้ง ขอให้ฟังคําพูดของผมไว้ให้ดี  



ฝปช.ชป.2 :  กราบเรียนท่านอธิบดียุทธ ก่ิงเกตุนะครับ กระผมทราบว่าท่านมาทํางานที่ลําปางตั้งแต่
พ.ศ. 2505 จนถึงวันนี้ก็ก่ึงศตวรรษแล้ว มีเร่ืองเล่ามากมาย ผมได้ทราบว่าที่ทําการแห่งนี้ 
เราได้สร้างบุคลากรให้กับกรมชลประทาน ได้สร้างนายช่างให้ไปถึงอธิบดี ผมมีความเชื่อ
ว่าสํานักที่มีมนต์ขลังและมีความรักความอบอุ่นแห่งนี้จะเจริญก้าวหน้า และขอทราบ
การทํางานอย่างย่อๆที่ท่านได้สร้างผลงานในเมืองนี้จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณครับ 

นายยุทธ :  ที่จริง คุณกิตติศักดิ์อาจะไม่รู้ว่าผมมีชีวิตเด็กๆอยู่ที่ลําปางนะครับ คุณพ่อผมเป็นนาย
ไปรษณีย์ เม่ือก่อนผมเกิดที่อยุธยาข้างๆวังจันทร์ เม่ือ 2475 แต่คุณพ่อโยกย้ายมา
ทํางานที่ลําปางตั้งแต่ 2479-2481 ผมมาอยู่ที่นี่ แต่เม่ือก่อนเค้ามีสามย่าน มีบ้านพัก 
เดี๋ยวน้ีรื้อจนไม่เหลือสภาพเดิมแล้ว ผมมาเรียนครั้งแรกก็ที่จ.ลําปาง ร.ร.ราษฎร์มณีศึกษา 
เดี๋ยวนี้ล้มเลิกแล้ว ก็น้ําท่วมใหญ่ลําปางเมือปี 2481 ผมยังรู้เลยตอนนั้นผมลงมาจาก
บ้าน เค้าจะมีตุ่มล้างเท้า ปรากฏว่าตุ่มหายไป ตุ่มลอยไปข้างนอก ผมเห็นน้ําท่วมมา
ตั้งแต่เด็กๆ แล้วผมก็ย้ายไปกรุงเทพฯ เข้าร.ร.ที่โน่น มาอีกคร้ัง มาทํางานเมื่อปี 2505 
จนกระทั่ง 2526 ไปทํางานที่กรุงเทพฯ ก็ทํางานหลายปีร่วม 21 ปี จริงๆแล้ว เป็นเร่ืองที่
ไม่น่าเชื่อว่าผมจะต้องกลับมาลําปางอีก แล้วเราก็ชอบคนทางภาคเหนือ คืออัธยาศัยดี 
คนมีความอ่อนโยน มีคําพูดที่อ่อนหวาน นายผมแกย้ายมาเป็นนายช่างเ มื่อปี 2498 
เม่ือรู้ว่ามล.ชูชาติ ให้มาทํางานเก่ียวกับ water use การใช้น้ําของพืช ซึ่งผมไปฝึกงานมา 
ท่านก็ชวนผมมา ไปฝึกงานมา 6 คนก็ให้ไปอยู่คนละภาค ผมได้มาภาคเหนือผมได้อยู่
เชียงใหม่ แต่ว่านายผมแกได้คุมเชียงใหม่ด้วย ก็ เลยเรียกผมแต่ให้มาทํางานลําปาง 
มาช่วยท่านอีกด้านหนึ่ง เพราะว่าผมมีความสามารถอีกด้านหนึ่งคือด้านออกแบบด้วย 
ชลประทานที่นี่เรียกว่าชลประทานราษฎร์นะครับ ไม่ใช่ชลประทานหลวง มีปัญหา
เก่ียวกับชลประทานหลวงก็ดี ผมเป็นมือสําคัญ เวลาท่านส่งให้ผมไปทํางานผมจะเขียน
สาเหตุ วิธีการซ่อมแซม วิธีอะไรต่อมิอะไรที่จะแก้ไข แม้กระทั่ งวงเงิน ท่านก็ชอบใจ 
พอทําแบบน้ีท่านก็มอบหมายให้ไปประชุมแทนท่านที่กรม ผมก็ยื่นจดหมายให้ พอลอง
เข้าไปประชุมผมก็รู้เร่ืองมากกว่าคนอื่นๆ เค้าเลยเชื่อมือให้มาประชุมแทนได้ เม่ือเราจับ
จุดได้นายก็ชอบเรา ประชาชนก็ชอบเรา ไปที่ไหนมีแต่คนย้ิมย่องผ่องใสและเชื่อมือ 
เม่ือเราทําสิ่งต่างๆให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ต่อมามีโครงการพระราชดําริ หรือพระราช
ประสงค์ หรือหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนต่างๆสํานักงานเราจึงเป็นสํานักงานที่มีชื่อ 
เพราะว่าเราทําตามที่รับปากได้ เหตุที่ทําได้เพราะว่าเราขออนุญาตว่าการทํางานของเรา
สํารวจออกแบบบางโครงการให้อยู่ที่สํานักงาน โดยนายช่างเป็นคนอนุมัติ อย่างนี้มันก็
ยิ่งดีใหญ่ ประการสําคัญคือมันมีงบประมาณตั้งรออยู่คือ งบประมาณซ่อมแซมเหมือง
ฝายราษฎร เหตุที่ตั้งงบประมาณรอได้ เพราะเราไม่ทราบว่าเหมืองฝายไหนจะพัง 
มันเป็นเหตุธรรมชาติ เค้าให้มาสองล้านบาท ถ้ามีความจําเป็นก็เอาเงินก้อนนี้ใส่ชื่อได้
ทันที เพราะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่ไหน เราก็สนองตอบได้ มาปีนี้ปี
หน้าเสร็จแล้ว ขนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพอพระราชหฤทัย เราเป็น
สํานักงานแรกที่ทําได้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เชิดชูการสนองตอบประชาชนได้เป็นอย่างดี 
เป็นของประเทศชาติเลยทําให้ผมได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าได้เป็นพิเศษได้รับเคร่ืองราช
พระจุลจอมเกล้า ลําพังผู้อํานวยการไม่ได้นะครับ ต้องได้ระดับอธิบดี รองอธิบดี แต่ผม
ได้พร้อมกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปี 2525 เพราะว่าเราทํากรรมดีมาตลอด ท่าน
ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ เราช่วยกันทําความดีด้วยกัน แล้วที่ได้นี่คือมันเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ



ของพวกเราทุกคนนะครับ ไม่ใช่ผมได้คนเดียว เป็นตัวอย่างที่ทําให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการป้องกันตัวเองเพื่อความมั่นคง ฯลฯ คนทําความดีเหมือนปิดทอง
หลังพระ สิ่งต่างๆการทํางานต้องให้ใจรัก ซื่อสัตย์ แล้วก็ทํางานเป็นทีม ผลที่เกิดข้ึน
ประชาชนได้รับความพอใจ ข้าราชการคือบุคคลที่ทํางานให้ประชาชนชื่นใจ สิ่งที่ได้มา 
ทําให้ผมได้รับเป็นสมาชิกวุฒิสภาปี 2539 ตอนที่ได้มาผมเป็นประธานกรรมาธิการ
เกษตรและสหกรณ์ด้วย ก็ปรากฏว่ามันจะมาสนองตอบในภายหลัง แต่การทํางานถ้าเรา
รู้ว่าส่ิงต่างๆที่ปัจจุบันเค้าทําในส่ิงที่ไม่ถูก ผมว่าเราควรจะถอนตัวดีกว่า ถ้าเราจะพูดมาก
ไปเดี๋ยวจะไปกระทบการเมือง ถ้าเป็นเร่ืองเก่ียวกับเราต้องพูดกันภายใน ทํางานให้สนุก
แล้วก็พยายามเป็นทีมจะช่วยให้จิตใจผ่องใส สิ่งที่มาเล่าวันนี้ ถ้าผมจากไปแล้วมันไม่มี
ใครเล่าต่อ เลยอยากฝากไว้ ถ้ามีคนมาเล่าต่อจะเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไร แต่เอา
หลักการไว้ก็พอแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ผบร.ชป.2 :  ก่อนที่ ผส.จะสรุปนะครับ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมสังเกตว่าดุมเสื้อพี่ยุทธ ท่านบอกว่าเป็น
ดุมพระจุลจอมเกล้า ท่านตอบจนผมขนลุกท่านว่า ไม่ใช่ความภูมิใจของท่านคนเดียว 
เป็นของเราชาวสํานักชลประทานที่ 2 ทุกคนท่ีได้ทํางานร่วมกับท่านมา จนได้รับความ
กรุณาจากในหลวง วันนี้ตองขอบคุณคําถามของคุณกิตติศักดิ์ ทําให้ได้รู้อะไรหลายๆ
อย่าง ถ้าเราไม่เล่าต่อๆไป หมดยุคพี่ยุทธไปแล้วคงจะหายไปเยอะ แต่ตอนนี้เรามีอัก
บุคคลนึง คือคุณกิตติศักดิ์ที่จดไปเยอะเลย ก่อนที่จะจบสิ่งที่พี่ยุทธเล่ามาทั้งหมด เดี๋ยว
เราจะมีการตอบคําถามกัน ทีนี้เราก็จะมอบเวทีให้เค้าเล่นกิจกรรมกันต่อ อยากจะให้
ท่านผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 2 ว่าได้อะไรจากเวทีนี้บ้าง เอาสรุปนะครับ 

ผส.ชป.2 :  ครับ ก็ได้แง่มุมเยอะแยะเลยนะครับ นายเค้าจะสอนเราไม่ใช่เร่ืองงานอย่างเดียวนะครับ 
เร่ืองหลักการทํางาน ประสบการณ์ที่นายได้มา นายก็พยายามสอดแทรกคุณธรรมในการ
ทํางาน ก็อยากจะเน้นในจุดนี้นะครับ ให้เราได้รับทราบไว้ เป็นหลักที่ทุกคนควรจะยึดถือ
ว่าผู้ใหญ่ของเราที่ทํางานเจริญเติบโต อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสอนนะครับ สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ยอมได้คือยอม ถ้ายอมไม่ได้เราก็คงต้องยึดถือหลักการเอาไว้ เราเป็นกรมที่ต้องมี
หลักการ ตอบคําถามประชาชนได้คือสิ่งที่เราต้องทํา ตัวกระผมเองได้ยึดถืออยู่แล้วคํา
สอนของท่าน ในโอกาสน้ีผมก็ขอเป็นตัวแทนของน้องๆ ขอบคุณนายของเราที่ได้มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คําสอนต่างๆในการทํางาน โอกาสหน้าคงต้องขอเชิญมาอีก 
เพราะว่าผมชื่นชมการทํางานในเรื่องที่ว่านายช่างคนเดียวสามารถคิดโครงการใหญ่มาก 
โครงการฝายสบอาง คนๆเดียวสามารถดําเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ตั้งโครงการ 
พิจารณาโครงการ จ้างคนงาน ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างมาก คนเดียวทําโปรเจ็คได้ 
เป็นสิ่งที่ผมอาจจะต้องนั่งคุยกับท่านภายหลัง ตอนนี้ ก็ได้ เวลาแล้วนะครับ ผม
ขอขอบคุณนายนะครับที่ให้เวลากับสํานักชลประทานที่ 2 แล้วก็ขอให้นายของเรามีอายุ 
และสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไป ขออนุญาตเป็นตัวแทน ขอบคุณครับ 
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